

มก. มอบปริญญาด้านวิศวกรรมโยธาให้กับ นายไกร ตั้งสง่า

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) แก่ นายไกร ตั้งสง่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550-2551

นายไกร ตั้งสง่า ประธานกรรมการบริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด นิสิตเก่าจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา จาก Ohio state University ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการจาก University of Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2535 มีผลงานดีเด่นในการออกแบบที่ปรึกษา ตลอดจนการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ อาทิ โครงการสะพานไทย-ญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 4 โครงการทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ โครงการทางด่วนบางนา-บางพลี-บางปะกง โครงการรถไฟฟ้า BTS สายหมอชิต-อ่อนนุช และสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการสะพานรถยนต์ข้ามทางแยก 15 สะพาน กรุงเทพฯ โครงการอุโมงค์รถไฟฟ้า การรถไฟฟ้ามหานคร โครงการทางลอดแยกแคราย โครงการถนนศรีนครมงคลประปา โครงการศึกษาความเหมาะสมรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ต และยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทดสอบฐานรากและการก่อสร้างสะพานเป็นคนแรกในประเทศไทย ได้แก่ การทำน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของสะพาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการในหลายองค์กรที่สำคัญได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร สมาสถาปนิก การเคหะแห่งชาติ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย ฯลฯ และได้รับเลือกเป็นประธานนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 30 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในส่วนของงานบริการสังคมนั้น นายไกร ตั้งสง่า ได้ช่วยเหลือกิจกรรมของสโมสรโรตารีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จังหวัดสุรินทร์ แพร่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อม และอนามัย ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีเจริญนคร และเป็นผู้ว่ากรภาคในปี 2551 และในปี 2538 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูในการปกป้องผลประโยชน์ให้ประเทศชาติ กรณีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และได้รับเลือกเป็นวิศวกรแห่งชาติโดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาในปี 2544

จากความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่นายไกร ตั้งสง่า ประกอบสัมมาชีพและอุทิศตนจนทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม และมีผลงานการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการใหญ่ๆ มากมายจากอดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนการช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นการช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายไกร ตั้งสง่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551